

MSB nhận tài trợ 100 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan

20:37 08/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết Ý định thư về hợp tác cho vay trung dài hạn.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Hà Lan, đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành của hai nước cùng khoảng 300 doanh nghiệp hai bên. Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ hội nghị Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ cao Hà Lan - Việt Nam.

Với lần hợp tác này, FMO cùng quỹ khí hậu và phát triển Hà Lan (DFCD) dự kiến tài trợ lên tới 100 triệu USD với kỳ hạn lên tới 9 năm, nhằm mục đích tài trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các dự án xanh. Bên cạnh đó, FMO cũng sẽ xem xét hỗ trợ MSB hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội nhằm đạt được các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn.

Đồng thời, với các hỗ trợ kỹ thuật từ đối tác quốc tế, MSB kỳ vọng sẽ đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm tín dụng không chỉ riêng tín dụng xanh mà còn các sản phẩm tín dụng gắn liền với tiêu chí “bền vững”.



Lễ trao ý định thư về hợp tác cho vay trung dài hạn giữa MSB và FMO.

Khoản tài trợ vốn cho thấy khả năng đáp ứng và cam kết của MSB đối với các tiêu chí môi trường và xã hội (E&S), cũng như định hướng của ngân hàng trong việc nâng tầm quan trọng của các yếu tố môi trường, xã hội trong hoạt động.

Về mảng tín dụng xanh, ngân hàng định hướng tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, công nghệ phát thải carbon thấp. MSB đã đưa quy trình quản lý rủi ro môi trường - xã hội lồng ghép trong quy trình thẩm định và phê duyệt tín dụng kể từ ngày 1/6/2023.

Đại diện MSB cho biết: “Việc ký kết Ý định thư về hợp tác cho vay trung dài hạn với FMO là dấu mốc quan trọng trong hoạt động của MSB khi chúng tôi có thêm nguồn lực để đẩy mạnh những mảng kinh doanh chiến lược. Hy vọng, trong thời gian tới, MSB sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức uy tín trên thế giới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia, đồng thời chung tay đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình đưa phát thải ròng về 0 tới năm 2050.”

Việc hợp tác với FMO một lần nữa khẳng định vị thế của MSB trên thị trường, là bước đi quan trọng giúp ngân hàng tiến gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế về tín dụng, đặc biệt là mảng tín dụng

xanh hướng tới phát triển bền vững.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/msb-nhan-tai-tro-100-trieu-usd-tu-ngan-hang-phat-trien-doanh-nghiep-ha-lan>